

ประจำวันที่ 1-6 มกราคม 2558

ปีใหม่ส่งออกข้าวไทยยังแรง 'ประมูลแบบยกคลังที่ดีที่สุด'

ในปี 2557 ที่ผ่านพ้นไป การส่งออกข้าวของไทยสามารถกลับมาทวงบัลลังก์แชมป์ส่งออกข้าวเบอร์ 1 ของโลกได้อีกครั้ง หลัง 2 ปีก่อน (2555-2556) ได้สูญเสียตำแหน่งไปให้กับอินเดีย ซึ่งเป็นผลพวงจากโครงการรับจำนำข้าวราคาสูง ส่งผลข้าวไทยขายไม่ออก แต่ในปีที่ผ่านมาจากที่รัฐบาลชุดใหม่ไม่มีโครงการรับจำนำ ราคาข้าวไทยปรับตัวลงใกล้เคียงคู่แข่งชั้นสำคัญทั้งอินเดีย และเวียดนาม ทำให้ซื้อขายคล่องขึ้น

สำหรับปี 2558 ปีแพะที่มาถึงสถานการณ์ส่งออกข้าวไทยจะเป็นอย่างไร และอะไรคือปัจจัยบวกและปัจจัยลบที่จะส่งผลกระทบต่อ "ฐานเศรษฐกิจ" ฉบับรับปีใหม่สัมพันธ์ "เจริญ เหล่าธรรมทัศน์" นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเพื่อฉายภาพ

"เจริญ" กล่าวถึงแนวโน้มการส่งออกข้าวไทยในปี 2558 ว่า น่าจะส่งออกได้ประมาณ 10-11 ล้านตัน ใกล้เคียงกับปี 2557 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 10.3 ล้านตัน ซึ่งข้าวไทยยังสามารถแข่งขันได้ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะระบายข้าวออกมาอีกหรือไม่ เพราะตอนนี้ทั้งเวียดนาม ปากีสถาน ต่างก็ลดราคาข้าวต่ำกว่าข้าวไทย เช่น ข้าวขาว 5% ของปากีสถานขายอยู่ที่ 375 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน เวียดนาม 405 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ขณะที่ข้าวไทยอยู่ที่ 410-415 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน สูงกว่าคู่แข่งประมาณ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ซึ่งราคาระดับนี้ผู้นำเข้าส่วนใหญ่เลือกที่จะซื้อข้าวไทย เพราะชื่อเสียง และคุณภาพได้รับความเชื่อถือมากกว่า

สำหรับในปี 2558 ข้าวในสต็อกรัฐบาลที่มีอยู่ประมาณ 18 ล้านตัน ยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่จะกดราคาข้าวไทย แม้เวลานี้ไทยจะแย่งตลาดข้าวในต่างประเทศกลับคืนมาได้หลายตลาด จากราคาข้าวไทยที่ลดต่ำลง แต่ข้าวในสต็อกรัฐบาลก็ถือว่ายังมีอยู่จำนวนมากซึ่งจะเป็นตัวถ่วง เพราะในเมื่อไทยจะแข่งกับต่างชาติ ถ้าราคาข้าวไม่ถูกไทยก็จะขายยาก เพราะไทยไม่ใช่ประเทศเดียวที่ส่งออกข้าว และพูดกันหลายครั้งว่าไม่มีใครสามารถควบคุมราคาตลาดได้

ที่อยากให้สังคมและคนทั่วไปเข้าใจว่า ปัญหาข้าวราคาต่ำไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่สร้างขึ้น แต่ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกราคาสูงในรัฐบาลชุดก่อน ส่งผลให้ชาวนาเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูก จากปกติแต่ละปีไทยจะมีผลผลิตข้าวนาปี 27 ล้านตัน ข้าวเปลือก นาปรังอีก 6-7 ล้านตันรวมแล้วไทยจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 32 ล้านตันต่อปี แปลงเป็นข้าวสารได้ประมาณ 21-22 ล้านตัน แต่พอมีโครงการรับจำนำปรากฏแต่ละปีไทยมีผลผลิตข้าวเปลือก 37 ล้านตัน จากราคาที่จูงใจส่งผลให้ชาวนาเร่งปลูก ดังนั้นรัฐบาลจะต้องลดผลผลิตข้าวนาปรังลงมาที่ 5-6 ล้านตัน และถ้าสามารถลดปริมาณข้าวในสต็อกเหลือ 4-5 ล้านตันได้ เชื่อว่าราคาข้าวจะขยับขึ้นมาแน่นอน เพราะทุกปีไทยจะมีข้าวใหม่เพื่อส่งออกประมาณ 8-10 ล้านตันบวกกับ 18 ล้านตัน ถือว่าเป็นปริมาณที่เยอะมาก ดังนั้นหากระบายได้ก็ควรระบายก่อน

"ข้าวในสต็อก 18 ล้านตัน สมมติว่ามีข้าวเสีย 3-4 ล้านตัน ที่ไม่สามารถนำกลับมาปรับปรุงใหม่ได้ก็ต้องขายในราคาถูกดีกว่าเก็บไว้แล้วไม่ทำอะไร เพราะรัฐบาลจะได้ไม่ต้องเสียค่าเช่าคลังเอกชนเก็บข้าวเดือนละ 2 พันล้านบาท ส่วนข้าวที่ต้องเอาไปใช้ในอุตสาหกรรม เช่น เอทานอล อาหารสัตว์ ก็คาดว่าน่าจะหมดไป 3-4 ล้านตัน ส่วนข้าวขาวที่มี 10 ล้านตันคิดว่า 2 ปีน่าจะระบายหมด ขณะที่ข้าวหอมมะลิมีเพียง 3-4 ล้านตัน เชื่อว่ารัฐบาลจะบริหารจัดการได้ เพราะตลาดข้าวหอมมะลิก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาด และยังสามารถขายได้ราคาดี ดังนั้นข้าวเก่าในสต็อกควรทยอยขายครั้งละ 2-3 แสนตัน และดูราคาทุกสัปดาห์ว่าขึ้นหรือลง ถ้ามีแนวโน้มว่าลงมากลัวราคาข้าวใหม่ก็หยุดระบาย"

อย่างไรก็ดีข้าวในสต็อกรัฐบาลนี้ล่าสุดได้เสนอกระทรวงพาณิชย์ไปว่าควรขายแบบยกคลัง เช่น ข้าว 20 กอง คุณภาพไม่เหมือนกัน แต่บังเอิญว่าข้าวคุณภาพดีอยู่ข้างใน ข้าวคุณภาพไม่ดีอยู่ข้างนอก จะซื้อกองข้างในก็ขนออกไม่ได้ ทางเดียวคือขายทั้งหมดแบบเหมาคลังซึ่งก็ตรงกับที่โรงสีเคยเสนอกับกระทรวงว่าให้มีการประมูลแบบยก

คลังเพราะทางโรงสีเองก็น่าจะมีการรวมตัวกันมาประมูล เพราะว่าถ้าเอกชนซื้อยกคลังเขาก็ไปดูแลและตีราคาเองว่าอยากซื้อเท่าไรก็เหมาะไป ถ้ารัฐบาลพอใจขายก็ขาย ไม่พอใจก็ไม่ต้องขาย โดยเอาข้าวในคลังที่ไม่มีปัญหาด้านกฎหมาย มาขายก่อน ส่วนรายละเอียดก็ให้เขารวมกลุ่มกันมาซื้อ การเปิดประมูลก็กลายเป็นว่าคุณภาพข้าวไม่เท่ากันแต่คนประมูลเขาก็มีราคาในใจอยู่แล้ว ถ้าต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดก็ไม่ต้องขาย ถ้าสูงกว่าถ้าพอใจก็ขาย

สำหรับการขายข้าวแบบยกคลังมีข้อดี คือ รัฐบาลไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องคุณภาพข้าว เพราะปัจจุบันนี้ รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อคุณภาพข้าวที่เอกชนประมูลไปด้วย และมีปัญหาเรื่องการตรวจคุณภาพที่ไม่ทั่วถึง อย่างที่บอกข้าว 17-18 ล้านตัน เป็นอะไรที่เยอะมาก ดีที่สุดคือรัฐไม่ต้องรับผิดชอบต่ออะไร แล้วก็คนที่จะประมูลเขาหาทำเลได้เองว่าคลังนั้น สินค้าเป็นยังไง เขารู้ เพราะว่าเขาจะรู้ว่าเจ้าของคลังเป็นใคร เซอร์เวย์อร์เป็นใคร ข้าวกองนี้เป็นยังไง ใครเป็นคนส่ง เป็นงานที่หน่วยงานราชการไม่มีทางรู้ ข้าวที่ประมูลได้ไม่จำเป็นต้องส่งออกอย่างเดียวส่งขายในประเทศก็ได้ เพราะข้าวเก่านำมาทำข้าวถุงขายในประเทศจะดี ส่วนข้าวใหม่ก็เน้นส่งออก เพราะไม่เช่นนั้นอาจเป็นการจำกัดเฉพาะผู้ส่งออก มั่นใจว่าถ้าเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าประมูลได้เชื่อว่าจะมีผู้ประกอบการข้าวถุงสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

"วิธีนี้คือวิธีที่ดีที่สุดเพราะรัฐบาลไม่ต้องมารับผิดชอบเรื่องคุณภาพข้าว แต่ตอนนี้คือประมูลเสร็จเอกชนไปรับสินค้าไม่ได้ ทะเลาะกัน กระทรวงพาณิชย์ทำอะไรไม่ได้ก็โยนไปที่องค์การคลังสินค้า จะเปลี่ยนกองก็ไม่ได้ยุ่งยาก ดังนั้นการซื้อยกคลังเป็นทางออกที่ดีที่สุด"

สำหรับตลาดส่งออกข้าวของไทยในปี 2558 มีหลายประเทศที่เริ่มหันมาสั่งซื้อข้าวไทย เช่นฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย น่าจะกลับมาซื้อข้าวไทยเพิ่มขึ้นหลังจากที่ราคาข้าวไทยลดลงมาใกล้เคียงกับข้าวเวียดนาม ตลาดใหม่อย่างอิหร่านในปี 2558 น่าจะหันมาซื้อข้าวไทยหลังจากที่ถูกกีดกันมานาน โดยในช่วงเดือนมกราคม 2558 ทางอิหร่านจะส่งหน่วยงานเข้ามาดูขั้นตอนการผลิตข้าวของไทย ขณะที่อิรักก็เป็นตลาดที่น่าสนใจเพราะเขาไม่ได้ซื้อเรามานาน เพราะเรื่องคุณภาพซึ่งไม่มีการซื้อขายมาพักใหญ่ ก็ต้องเร่งทำความเข้าใจ และเชื่อว่าอิรักจะหันมาซื้อข้าวจากไทยในที่สุด

ส่วนตลาดฮ่องกงที่น่าจะกลับมาสำรวจข้าวไทยเมื่อเร็วๆ นี้ก็ยังไม่ได้ออร์เดอร์ใหญ่เนื่องจากผู้นำเข้าตัวเองก็มีลูกค้าอยู่แล้ว ด้านตลาดจีนปีหนึ่งจีนนำเข้าข้าวประมาณ 5 ล้านตัน แต่ปัญหาการค้าขายกับจีนในปัจจุบันคือการส่งมอบที่ทำเป็นตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งบรรจุก้าวได้ปริมาณน้อยและล่าช้า ดังนั้นควรเปลี่ยนมาเป็นบรรทุกโดยเรือที่บรรทุกได้มากและส่งมอบเร็วกว่า

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

รัฐแบกสต็อก 18 ล้านตัน ราคาข้าวต่ำต่อเนื่อง 3 ปี

สต็อกข้าวปริมาณมหาศาลที่ตกค้างมาจากนโยบายรับจำนำข้าว กำลังสร้างแรงกดดันต่อราคาในประเทศ และค่าใช้จ่ายของรัฐบาล ขณะการระบายข้าวก็ไม่สามารถดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากขั้นตอนการระบายและข้าวไทยมีคู่แข่งในตลาดโลก

ล่าสุด ผลตรวจสอบสต็อกข้าวของอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ ที่รายงานต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ระบุว่า มีข้าวคงเหลือในคลังกลางขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) รวม 17.963 ล้านตัน แยกเป็น ข้าวผ่านมาตรฐาน 2.197 ล้านตัน (12.23%) ข้าวไม่ตรงตามมาตรฐาน 14.405 ล้านตัน(80.19%) ข้าวเสีย 0.694 ล้านตัน(3.86%) ข้าวผิดชนิด 0.068 ล้านตัน (0.38%) ข้าวกองล้ม/ข้าวที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ 0.599 ล้านตัน(3.34%)

ข้อมูลจากเอกสารการประชุม คณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการรับจำนำข้าว ภายใต้คณะกรรมการข้าวแห่งชาติ (กขช.) เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2556 ระบุว่า ข้าวสารที่รัฐบาลไทยมีอยู่ มาจากโครงการรับจำนำตั้งแต่ปี 2554/55 ปริมาณ 1.43 ล้านตัน นาปรัง 2555 ปริมาณ 4.37 ล้านตัน ปี 2555/56 ปริมาณ 8.34 ล้านตัน และปี 2556/57 ปริมาณ 6 ล้านตัน

แม้จะมีการทยอยขายไปบ้างก่อนหน้านี้ สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แต่ก็ยังเป็นปริมาณที่น้อยมาก และบางส่วนที่เป็นการขายแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี)ก็ยังคงถูกเถียงว่าเป็นของจริงหรือไม่ ส่วนจีทูจีกับประเทศจีน ปริมาณ 1 ล้านตัน ล่าสุดก็ส่งมอบไปเพียง 3 แสนตัน กว่าที่จะหมดสัญญาคงต้องใช้เวลาอีกสักกระยะ เพราะเงื่อนไขการรับมอบของจีนยังเป็นอุปสรรคสำคัญ

นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ระบุว่า หากไม่ยอมให้ราคาข้าวในตลาดตกต่ำไปมากกว่านี้ ทุกฝ่ายควรหยุดพูดเรื่องสต็อกข้าว เพื่อลดแรงกดดันทางด้านราคา และรัฐบาลต้องเร่งระบายข้าวออกไปให้เร็ว โดยรัฐควรจะต้องตั้งราคาขายข้าวตามคุณภาพ และประกาศให้เอกชนรับรู้ หากเป็นราคาที่ยอมรับได้เอกชนก็จะเข้ามาช่วยซื้อ ซึ่งจะเป็นอีกทางที่สามารถระบายข้าวออกไปได้เร็ว

สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกในประเทศไทยมีทิศทางอย่างไรและเกี่ยวข้องกับสต็อกข้าว 17.9 ล้านตันอย่างไร ทำไม ผู้รับซื้อข้าวโดยตรงจากชาวนาอย่างสมาคมโรงสีข้าวต้องแสดงความเป็นห่วงและย้ำว่าสต็อกข้าวของรัฐคือแรงกดดันราคาข้าวเปลือกในตลาด

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สรุปราคาข้าวเปลือกเปรียบเทียบปัจจุบันกับช่วงปีก่อน พบว่าทิศทางราคามีแนวโน้มลดลง (เปรียบเทียบ ณ ความชื้น 15%)ข้าวที่มีปริมาณมากที่สุดคือ ข้าวขาว25% ปัจจุบันตันละ 7,600-8,000 บาท ลดลงจากเดือนก่อนหน้า ตันละ 7,800-8,500 บาท และลดลงจากปีก่อน ตันละ 8,000-9,000 บาท

ราคาข้าวลดลงจากสัดส่วนราคาที่ถูกดันให้สูงขึ้น ผ่านโครงการรับจำนำข้าว ที่ดำเนินการตั้งแต่ปลายปี 2554-ต้นปี 2556 ด้วยราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 20,000 บาท และข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 15,000 บาท แต่เมื่อไม่มีโครงการรับจำนำแล้ว ราคาข้าวก็ควรกลับเข้าสู่สมดุลแห่งกลไกตลาด แต่ในสภาพตลาดจริงปัจจุบันกลับไม่เป็นเช่นนั้น

ข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า การผลิตและการค้าข้าวของไทย ปี 2557/58 คาดว่า สต็อกต้นปี 24.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 14.9% จาก ปีการผลิต 2556/57 ที่ 21.5 ล้านตัน ผลผลิต 23.4 ล้านตัน ลดลง 4.5% จาก 24.5 ล้านตัน บริโภค 10.9 ล้านตันไม่เปลี่ยนแปลง ส่งออก 10 ล้านตัน ลดลง 4.8% จาก 10.5 ล้านตัน สต็อกปลายปี 27.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 10.1% จาก 24.7 ล้านตัน

หากประเมินจากปริมาณผลผลิตและปริมาณความต้องการบริโภคแล้ว ทิศทางราคาข้าวในปี 2558 น่าจะมีทิศทางที่ดี เพราะผลผลิตลดลงไปเกือบ 5% ขณะที่ความต้องการบริโภคนั้นยังเท่าเดิม แต่ก็มีตัวเลขที่ถือเป็นความกดดันอย่างต่อเนื่องที่จะมีผลต่อราคาข้าวในอนาคตคือ ตัวเลขสต็อกปลายปี ปริมาณ 27.2 ล้านตันเพิ่มขึ้น 10% ซึ่งตัวเลขสต็อกข้าวนี้มากกว่าครึ่งเป็นสต็อกสะสมจากโครงการรับจำนำที่อยู่ในโกดังของรัฐบาลไทยทั่วประเทศ

“เมื่อตลาดรับรู้ว่ามีข้าวอยู่ในสต็อกของไทย ก็ไม่จำเป็นต้องเร่งซื้อของ ทำให้กลไกราคาไม่เคลื่อนไหวเท่าที่ควร และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาข้าวเปลือกในประเทศไม่เคลื่อนไหวเท่าที่ควร ไม่ว่าจะในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดหรือไม่ก็ตาม และนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเราต้องเร่งจัดการสต็อกข้าวที่มีอยู่” นายมานัส กล่าว

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงสถิติ ราคาส่งออกข้าวของไทยย้อนหลังตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน จะพบว่าทิศทางเคลื่อนไหวสอดคล้องกับสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกในประเทศโดยปี 2553 ซึ่งเป็นปีก่อนที่จะมีโครงการรับจำนำ ราคาข้าวขาว 25% ตันละ 463 ดอลลาร์ จากนั้น ปี 2554 ราคาเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีการปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงปี 2552 ที่เฉลี่ยตันละ 382 ดอลลาร์ ซึ่งให้เห็นถึงการตอบรับของตลาดหลังจากที่ไทยใช้นโยบายผลักดันราคาข้าวเปลือกในประเทศให้สูงขึ้น

แต่ปี 2555 ทิศทางราคากลับลดลง เฉลี่ยที่ ตันละ 407 ดอลลาร์ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากคู่แข่งสำคัญอย่างอินเดียเร่งระบายสต็อก และอีกเหตุผลหนึ่งมาจากปริมาณข้าวในสต็อกรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น อย่างสูงมากกว่า 10 ล้านตัน กลายเป็นแรงกดดันถึงปี 2556 ที่แม้จะมีการใช้นโยบายรับจำนำข้าวอยู่ แต่ราคาข้าวในตลาดโลกกลับไม่ตอบสนอง โดยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 368 ดอลลาร์เท่านั้น

ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกษมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ราคาข้าวไทยมีแนวโน้มทรงตัวในระดับไม่สูงมากอย่างนี้ไปอีก 2-3 ปี จนกว่าไทยจะระบายข้าวในสต็อกให้หมด หรือเหลือน้อยที่สุด เมื่อถึงเวลานั้นกลไกตลาดจะกระตุ้นราคาให้ปรับตัวสู่ระดับที่เหมาะสมเอง

“สต็อกข้าว 17.9 ล้านตันที่มีอยู่ในขณะนี้ ถือเป็นโจทย์หนักที่สุดของรัฐบาล เพราะปัญหาการราคาตกต่ำไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน แต่ข้าว 17.9 ล้านตัน เป็นตัวถ่วงที่ต้องรีบเข้าไปจัดการ” ร.ต.ท.เจริญ กล่าว

แนวทางในการบริหารจัดการข้าวในช่วงนี้ ควรทำทั้งการเร่งระบายสต็อก และการลดปริมาณผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด ควบคู่กันไป หากทำได้ก็เชื่อว่าข้าวไทยจะกลับสู่ภาวะสมดุลทั้งราคาและกลไกตลาด ได้ภายใน 2 ปี

แนวทางลดผลผลิตออกสู่ตลาด ให้เน้นการจ้างชาวนาไม่ให้ปลูกข้าวนาปรัง ที่ผลผลิตปกติจะเฉลี่ยปีละ 8-10 ล้านตัน ซึ่งรัฐต้องลดผลผลิตนาปรังให้ได้ เหลือเพียง 5-6 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ ไม่เกิน 2-3 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งจะทำให้ปริมาณผลผลิตรวมของประเทศ ลดลงและมีช่องให้นำข้าวในสต็อกรัฐบาลระบายออกมา

“จะทำอย่างไรให้ชาวนาไม่ปลูกข้าว แต่การเปลี่ยนอาชีพ เป็นเรื่องใหญ่ แต่ก็ต้องทำ คือคำนวณว่า ชาวนามีต้นทุนเฉลี่ยที่ตันละ 5,000-6,000 บาท ราคาข้าวในตลาดเฉลี่ยตันละ 8,000 บาท กำไรประมาณ 3,000-5,000 บาท จ่ายส่วนต่างตรงนี้ให้ชาวนาไปเลย ไม่ต้องปลูกข้าว เมื่อไม่มีของใหม่มาเพิ่มในตลาดก็จะมีช่วงให้ได้จัดการกับสต็อกที่มีอยู่ เพื่อให้สถานการณ์กลไกตลาดรีบกลับสู่สมดุล” ร.ต.ท.เจริญ กล่าว

การส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นในแง่ปริมาณ แต่กลับไม่ทำให้ราคาข้าวในประเทศปรับเพิ่มขึ้นเพราะปริมาณการค้าข้าวของโลกอยู่ที่ 41.9 ล้านตัน ซึ่งตลาดมีความต้องการเท่าเดิม อีกทั้งข้าวไทยมีคู่แข่งอยู่แล้ว การจะเข้าไปแย่งส่วนแบ่งตลาดต้องใช้แต้มต่อด้านราคาเป็นหลัก ส่วนปัจจัยคุณภาพ การส่งมอบ เป็นเรื่องรองซึ่งมีตัวอย่างพิสูจน์ให้เห็นแล้วจากยอดการส่งออกข้าวช่วงปี 2555-2556 ที่ผ่านมา ดังนั้น การใช้สถานะผู้ส่งออกรายใหญ่เป็นตัวกำหนดราคาตลาดเองตามใจชอบเป็นสิ่งที่ไม่ได้

“ราคาข้าวขาวของไทยปัจจุบันมีส่วนต่างสูงกว่าเวียดนามเฉลี่ย ตันละ 10 ดอลลาร์ ถือว่ายังแข่งขันได้และไม่น่าแปลกใจที่เวียดนามจะเร่งลดราคาขายเพื่อดึงตลาดคืน เพราะไทยมีข้าวในสต็อกที่พร้อมส่งออกอีกมาก หากไม่เร่งปรับสมดุลกลไกตลาดข้าวด้วยการเคลียร์สต็อกที่มีอยู่ ก็น่าเป็นห่วงว่าตลาดจะเข้าสู่ภาวะการแข่งขันตัดราคา ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อทุกฝ่าย” ร.ต.ท.เจริญ กล่าว

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ไทยจะกลับมาเป็นแชมป์ส่งออกข้าวโลก และยอดส่งออกข้าวทะลุ 10 ล้านตันอีกครั้ง โดยการทำงานที่สำคัญของกระทรวงคือการเร่งฟื้นตลาดข้าวที่ไทยเสียไปอย่างหนัก เช่น ฮองกง สิงคโปร์ จึงได้ตั้งคณะกรรมการทำตลาดร่วมเป็นรายตลาด

ส่วนราคาข้าวทั้งภายในและภายนอกเริ่มเข้าสู่เสถียรภาพ ส่วนข้าวเปลือกเจ้าราคาใกล้ตันละ 8.5 พันบาท สาเหตุที่ราคาข้าวทั้งภายในและภายนอกเริ่มเข้าสู่เสถียรภาพ เนื่องจากมีการเข้าไปบริหารจัดการ และสร้างความมั่นใจแก่ตลาดทำให้ราคาข้าวไทยในตลาดโลกไม่ตกแบบไม่มีจุดต่ำสุด (bottom)

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวอีกว่า การระบายสต็อกของรัฐ จะเร่งทยอยระบายข้าวในสต็อกของรัฐ โดยเป็นการเปิดประมูลขายข้าวเป็นการทั่วไป ทั้งรูปแบบการขายแบบประมูลเป็นการทั่วไป ที่ผ่านมามีดำเนินการไปแล้ว 3 ครั้ง รวม 3.48 แสนตัน และยังมีบางส่วนขายแบบให้เอกชนที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเพื่อส่งออกอีกรวมทั้งหมด 4 แสนตัน และตามมติ นบข. ได้อนุมัติวิธีการระบายแบบยกคลัง คาดว่าต้นปี 2558 จะดำเนินการได้ ซึ่งจะทำให้ปริมาณการระบายเพิ่มมากขึ้น รวดเร็วขึ้น

อย่างไรก็ตาม การระบายข้าวต้องทำอย่างระมัดระวังและโปร่งใส การระบายข้าวเก่าโดยไม่ให้กระทบต่อเสถียรภาพด้านราคาของข้าวใหม่ และให้ข้อมูลหากมีการขายออก และแจ้งปริมาณที่ชัดเจนเพื่อขจัดข้าวลือ ที่จะกระทบต่อราคา

“การระบายข้าวถ้าทำไม่ดีก็ติดคุกได้ ผมต้องทำให้โปร่งใส อธิบายได้ ส่วนราคาข้าวเปลือกในตลาด ไม่ใช่การปล่อยไปเฉย แต่รัฐได้เข้าไปดูแลเรื่องพัฒนาการรักษาสถียรภาพราคา ผ่านการให้สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี หรือสต็อกยังฉางซึ่งเป็นเครื่องมือรักษาระดับราคาในตลาด ด้วยการดูดซับอุปทานส่วนเกินออก”

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

ผลกระทบจากสต็อกข้าว 17.9 มีมากและถ้าจัดการไม่ดีก็ส่อเค้าว่าจะใช้ยาวนานกว่ากลไกการค้าข้าวจะกลับสู่สมดุล สิ่งที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินการคือ การมองไปข้างหน้าและร่วมกันบริหารจัดการเพื่อคืนความเป็นจริงสู่ชาวนาและวงการข้าวซึ่งถูกกลไกเส้นทางการเมืองที่ใช้นโยบายประชานิยมแบบสุดโต่งมาสร้างภาพลวงตาให้กลับสู่โลกแห่งความจริง

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ท่ม 5 หมิ่นล้าหรือระบบผลิต ลดพื้นที่ปลูกข้าว 2 ล้านไร่

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯได้เริ่มจากการปรับโครงสร้างการผลิต 2 พืชหลักก่อน คือ ข้าว และยางพารา เพื่อใช้เป็นต้นแบบการปรับโครงสร้างพืชชนิดอื่น ขณะที่พืช 4 ชนิดจัดทำในรูปของยุทธศาสตร์ เป็น "โรดแมพ" เชื่อมโยงกับกระทรวงพาณิชย์ คือ ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน และปาล์มน้ำมัน

สำหรับการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว พบว่าไทยใช้พื้นที่ปลูกกว่า 50% ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด มีชาวนาที่ขึ้นทะเบียน 3.7 ล้านครัวเรือน พื้นที่ 69 ล้านไร่ เป็นนาปี 57 ล้านไร่ นาปรัง 12 ล้านไร่ ได้ผลผลิต 35.17 ล้านตันข้าวเปลือก ขณะที่ความต้องการใช้ในประเทศและการส่งออกอยู่ที่ 29.94 ล้านตันข้าวเปลือก เกิดภาวะเกินความต้องการของตลาดอยู่ 5.23 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 3.45 ล้านตันข้าวสาร แต่ชาวนายังมีฐานะยากจนเมื่อเทียบกับอาชีพอื่น ต้องพึ่งพารัฐ ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง

การช่วยเหลือของรัฐที่ผ่านมาจะเป็นการแก้ไขปลายน้ำ ให้ความช่วยเหลือด้านราคาผลผลิตเป็นส่วนใหญ่ ขาดการแก้ปัญหาระยะยาว ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้างการผลิตข้าว โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ พื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว (S1,S2,S3) เน้นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ส่วนพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว (N) ราว 11.2 ล้านไร่ ให้เปลี่ยนเป็นกิจกรรมอื่น

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างครั้งนี้ชาวนา 3.7 ล้านครัวเรือนต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยจะใช้กลไกของชุมชนบริหารจัดการ ชาวนาที่ปลูกข้าวในพื้นที่เหมาะสมจะสนับสนุนให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต

วิธีการ คือ ส่งเสริมการผลิตข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ และลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรัง ส่วนพื้นที่ไม่เหมาะสมให้ปลูกพืชอื่น เช่น อ้อยโรงงาน ทั้งหมดจะช่วยให้การบริหารอุปสงค์และอุปทานข้าวมีความสมดุล โดยรัฐจะให้การสนับสนุนเงินสด ปัจจัยการผลิตบางส่วน และสินเชื่อเพื่อปรับโครงสร้างพื้นฐานการผลิต ตลอดจนระบบน้ำ รวมทั้งให้ความรู้กับชาวนา

การปรับโครงสร้างข้าวจะดำเนินการตั้งแต่ปี 2558-2561 ในพื้นที่ 61 จังหวัด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้ชาวนา 255,000 ครัวเรือน พื้นที่ 3.75 ล้านไร่ ปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก 247,378 ครัวเรือน พื้นที่ 1.24 ล้านไร่ เปลี่ยนเป็นอ้อย 35,000 ครัวเรือน พื้นที่ 7 แสนไร่ วงเงิน 52,708 ล้านบาท โดยเป็นงบกลาง 21,637 ล้านบาท และเงินกู้ 31,071 ล้านบาท ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวแล้ว สามารถดำเนินการได้ในปีเพาะปลูกข้าวนาปี 2558/2559 หรือเดือน พ.ค.2558

งบประมาณดังกล่าวเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน วงเงิน 8,279 ล้านบาท เกษตรกรรมทางเลือก 12,567 ล้านบาท และการปรับเปลี่ยนเป็นอ้อย 790 ล้านบาท

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจะต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตของศูนย์ข้าวชุมชน 1,000 ศูนย์ ชาวนา 150,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1.5 ล้านไร่ กรมการข้าวต้องคัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชน 1,000 ศูนย์ในเบื้องต้น ในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว S1,S2,S3 ส่วนนี้รัฐจะให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว 3 ตันต่อศูนย์ เป็นเวลา 2 ปี

สำหรับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในอัตรา 5% ชาวนาจ่ายดอกเบี้ย 2% ต่อปี รัฐบาลสมทบ 3% ต่อปี วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท ระยะเวลากู้ 1 ปี ค่าจัดแปลงเรียนรู้ ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว ค่าปรับปรุงพื้นที่ ค่าเตรียมดิน และค่าปลูกข้าวโดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตร

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผ่าน ธ.ก.ส. อัตราดอกเบี้ย 5% สำหรับสหกรณ์การเกษตรใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการรับซื้อข้าวจากชาวนา โดยสหกรณ์การเกษตรจ่ายอัตราดอกเบี้ยเพียง 1% ต่อปี รัฐบาลสมทบให้ 4% ระยะเวลา 1 ปี

ทั้งนี้คาดว่าศูนย์ข้าวชุมชน 1,000 แห่งจะเป็นศูนย์กลางพัฒนาข้าว สามารถผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวได้อย่างน้อย 2 หมื่นตัน นำไปปลูกในพื้นที่ 1.3 ล้านไร่ ชาวนา 1.3 แสนครัวเรือน สามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพดี 5.9 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้น 6 หมื่นล้านตันข้าวเปลือก

ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ต้องลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรัง หรือข้าวขาว ปีละ 2 ล้านไร่ ผลผลิตข้าวลดลงอย่างน้อย 8.9 แสนตันข้าวเปลือก เป็นเวลา 3 ปี ในพื้นที่ 6 ล้านไร่ ผลผลิต 2.67 ล้านตันข้าวเปลือก โดยรัฐจะสนับสนุนปัจจัยการผลิตปลูกพืชหมุนเวียนแทนข้าวนาปรังไร่ละ 1,000 บาท ไร่ละไม่เกิน 15 ไร่ ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผ่าน ธ.ก.ส.อัตรา 5% ต่อปี โดยชาวนาจ่าย 2% รัฐบาลสมทบ 3% วงเงินไม่เกิน 45,000 บาทต่อราย ระยะเวลา 6 เดือน ไร่ละไม่เกิน 15 ไร่ ไร่ละ 3,000 บาท

นายโอฬาร กล่าวต่อว่าการปรับเกษตรกรทางเลือกในพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว (N) ต้องการให้ชาวนารายย่อยได้รับการสนับสนุน 245,378 ครัวเรือน พื้นที่ 1.24 ล้านไร่ โดยต้องจัดทำรายชื่อนาผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเป็นชาวนารายย่อย มีพื้นที่นาไม่เกิน 15 ไร่ คาดว่าชาวนาจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมเกษตรทางเลือก 10,000 บาทต่อไร่ต่อปี หรือ 50,000 บาทต่อครัวเรือน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

สต็อก'รับจำนำ'กตราคาปีหน้าทรงตัวต่อ ข้าวไทยคงถึงจุดต่ำสุดแล้ว

นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย กล่าวว่า แนวโน้มราคาข้าวถุงปี 2558 มองว่าน่าจะทรงตัวอยู่ในระดับปัจจุบัน และต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 1 ปี โดยข้าวขาวขนาดถุงละ 5 กิโลกรัม จะอยู่ที่ราคาถุงละ 70-100 บาทเศษ และข้าวหอมมะลิขนาดถุงละ 5 กิโลกรัม จะอยู่ที่ราคาถุงละ 170-200 บาทเศษ ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าราคาข้าวถุงขณะนี้ เป็นราคาที่น่าจะต่ำสุด และคาดว่าจะไม่ลดลงไปกว่านี้แล้ว ส่วนในอดีตราคาข้าวถุงเคยขึ้นไปสูงสุดเมื่อปี 2551 เนื่องจากราคาข้าวในตลาดปรับตัวสูงขึ้น จึงทำให้ราคาข้าวถุงในช่วงนั้นปรับตัวสูงขึ้นด้วย โดยราคาข้าวขาวเคยปรับขึ้นสูงไปถึงราคาถุงละ 240 บาท และข้าวหอมมะลิสูงกว่าถุงละ 300 บาท

“ราคาข้าวถุงตอนนี้มองว่าน่าจะต่ำสุด และไม่น่าจะลดต่ำไปกว่านี้ได้ ซึ่งการที่ราคาลดต่ำลงก็เพราะราคาวัตถุดิบที่ลดลง ซึ่งราคาพลังงานที่ลดลงก็พอจะช่วยทางผู้ประกอบการไปได้ในระดับหนึ่ง และหากต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านอื่นโดยเฉพาะช่องทางจำหน่าย หากไม่ปรับสูงขึ้น ก็จะทำให้ผู้ประกอบการข้าวถุงพออยู่ได้ ซึ่งจากการเจรจากันโดยมีกรมการค้าภายในร่วมหารือด้วย ก็เชื่อว่าเข้าใจตรงกัน จึงมองว่าปีหน้าคงไม่มีอะไรหวือหวา”

สำหรับแนวโน้มราคาข้าวในปี 2558 น่าจะอยู่ในภาวะสมดุล ซึ่งถือว่าเป็นระดับราคาที่ชาวนาพอใจและอยู่ได้ ภายใต้สถานการณ์ที่ว่าสต็อกข้าวของรัฐ และผลผลิตยังคงมีออกมาต่อเนื่อง และแม้ว่าชาวนา และรัฐบาลจะต้องการจะเห็นราคาข้าวสูงกว่านี้ แต่ก็มองว่าราคาน่าจะอยู่ในระดับนี้ต่อไป

อย่างไรก็ตามราคาข้าวก็มีโอกาสอ่อนตัวลง หากความต้องการข้าวลดลง แต่ทั้งนี้เชื่อว่าราคาข้าวจะไม่ลดต่ำลงไปกว่านี้แล้ว และหากว่าเมื่อใดที่มีความต้องการซื้อข้าวเพิ่มขึ้น ราคาอาจไม่ขยับเพิ่มขึ้นมากนัก เพราะยังคงมีข้าวในสต็อกของรัฐ ที่ยังจะระบายออกมาอีก เพราะจะเป็นจังหวะเหมาะของการระบายข้าว ก็จะทำให้ราคาไม่ปรับขึ้นสูงมาก และเชื่อว่าสถานการณ์ข้าวจะเป็นในลักษณะนี้อีกนานเป็นปี แต่ทั้งนี้หากมีจังหวะที่ดีในการช่วยเหลือชาวนา รัฐก็ควรเข้าไปช่วยเพื่อให้ชาวนาอยู่ได้ด้วย

“แนวทางการระบายข้าวของรัฐบาลนั้น คงต้องดูตามจังหวะที่เหมาะสมและเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสม เพราะมีความต้องการข้าวเก่า” นายสมเกียรติ กล่าว

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว กล่าวว่า สาเหตุที่ราคาข้าวตกต่ำมาจากสต็อกข้าวของไทยจากโครงการรับจำนำข้าวในสต็อกมีจำนวนมาก ได้กดดันราคาในตลาดโลก ส่งผลให้ตลาดยังเป็นของผู้ซื้อ

มีรายงานจาก กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า สำหรับภาพรวมการส่งออกข้าวไทยปี 2557 น่าจะอยู่ที่ 10.7 ล้านตัน หรือคิดเป็นมูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในแง่ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 ส่วนมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 60

ส่วนในปี 2558 คาดว่าการส่งออกข้าวของไทยจะได้ปริมาณใกล้เคียงกับปี 2557 หรือสูงถึง 10.7 ล้านตัน แต่มูลค่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 5,200-5,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากการประเมินสถานการณ์ข้าวโลก รวมถึงข้าวไทย ปีหน้าจะลดลงจากปัญหาภัยธรรมชาติ และภัยแล้ง ทำให้การเพาะปลูกโดยเฉพาะข้าวนาปรัง ช่วงปลายปีหน้า จะปริมาณไม่สูง ทำให้ผลผลิตไม่เพิ่มขึ้น แต่ความต้องการข้าวในตลาดยังมีสูง ทำให้เชื่อว่าไทยจะสามารถระบายข้าวได้แน่นอน ขณะที่ผลผลิตข้าวในประเทศ ปี 2558 คาดว่าจะอยู่ที่ 35 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งต่ำกว่าปี 2557 ที่มีปริมาณสูงถึง 37 ล้านตันข้าวเปลือก

ก่อนหน้านี้ นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมการส่งออกข้าวไทย เมื่อช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา มีตัวเลขการส่งออกข้าว จำนวน 10.2 ล้านตัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมาก โดยคาดว่าในสิ้นปีจะสามารถส่งออกได้ประมาณ 10.6-10.7 ล้านตัน สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ที่ 8.5 ล้านตัน ถือเป็นตัวเลขส่งออกที่สูงสุดในการส่งออกข้าวของไทย

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

คลังเปิดตัวพันธบัตรแสนล้าน

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยว่า วันที่ 5 ม.ค.นี้ กระทรวงการคลังจะแถลงรายละเอียดการออกพันธบัตรออมทรัพย์วงเงิน 100,000 ล้านบาท เพื่อขายให้กับนักลงทุนรายย่อยและประชาชน โดยให้ผลตอบแทนสูง ถือเป็นของขวัญปีใหม่ของรัฐบาล แบ่งเป็น พันธบัตรออมทรัพย์ 50,000 ล้านบาท เป็นการออกเพื่อนำไปชำระหนี้โครงการรับจำนำข้าวของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่เป็นการกู้เงินจากสถาบันการเงิน ส่วนที่เหลืออีก 50,000 ล้านบาท เป็นการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณปี 58

ทั้งนี้ ปัจจุบัน ธ.ก.ส. เป็นหนี้จากการรับจำนำข้าวของรัฐบาลที่ผ่านมา 500,000-600,000 ล้านบาท ซึ่งการออกพันธบัตรออมทรัพย์ 50,000 ล้านบาท เป็นเพียง 10% ของหนี้ทั้งหมดเท่านั้น โดยกระทรวงการคลังไม่สามารถออกพันธบัตรออมทรัพย์ทั้งหมดได้ เนื่องจากต้นทุนสูงกว่าเงินกู้สถาบันการเงิน จึงจะแปลงหนี้บางส่วนที่เหลืออยู่เป็นพันธบัตรรัฐบาลอายุต่าง ๆ กัน ตามความเหมาะสม และให้สอดคล้องกับรายได้จากการขายข้าวที่จะถูกนำมาใช้หนี้บางส่วน

สำหรับหนี้ที่เกิดจากโครงการรับจำนำข้าว คาดว่าจะต้องใช้เวลารับชำระคืนทั้งหมดถึง 30 ปี เนื่องจากรัฐบาลขายข้าวได้ช้า ทำให้ขาดทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงการคลังค้าประกันเงินกู้ให้ ธ.ก.ส. 497,000 ล้านบาท ที่ในจำนวนนี้ใช้ในโครงการจำนำข้าว 4 โครงการ สมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 472,000 ล้านบาท โดยการปิดบัญชีล่าสุดถึงวันที่ 22 พ.ค.56 มีผลขาดทุนถึง 500,000 ล้านบาท และการปิดบัญชีรอบใหม่จนถึง 30 ก.ย. 57 คาดว่าจะมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นอีก 50,000 ล้านบาท

ที่มา เดลินิวส์

จ่อขงกรม.แผนปรับโครงสร้างข้าวขอ 5.2 หมื่นล้านจ้างเลิกปลูก

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม 2558 จะนำแผนการปรับโครงสร้างข้าว ภายใต้งบประมาณ 52,708.66 ล้านบาท แยกเป็นงบกลาง 21,637.32 ล้านบาท และเงินกู้ 31,071.34 ล้านบาท เข้าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

หลังผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และจะสามารถเริ่มดำเนินการปรับโครงสร้างข้าวได้ในปีเพาะปลูกข้าวนาปี 2558/59 ประมาณเดือนพฤษภาคม 2558

โดยโครงการปรับโครงสร้างข้าวจะใช้ระยะเวลาการดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2561 ในพื้นที่ 61 จังหวัด เป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับชาวนา 255,000 ครัวเรือน พื้นที่ 3.75 ล้านไร่ ปรับเป็นเกษตรกรรวมทางเลือกทำอาชีพอื่น 247,378 ครัวเรือน พื้นที่ 1.24 ล้านไร่ และปรับเปลี่ยนเป็นอ้อย 35,000 ครัวเรือน พื้นที่ 7 แสนไร่

ทั้งนี้โครงการปรับโครงสร้างข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม เป็นชาวนารายย่อยมีพื้นที่ไม่เกิน 15 ไร่/ครัวเรือน กลุ่มเป้าหมาย 20 ครัวเรือนต่อหมู่บ้าน มีหมู่บ้านที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 8,342 หมู่บ้าน ใน 2,308 ตำบล 480 อำเภอ และ 40 จังหวัด กลุ่มนี้รัฐบาลจะสนับสนุนเงินสดและเงินกู้ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นเวลา 3 ปีเป็นเงินจ่ายขาด ค่าปัจจัยการผลิต และวัสดุการเกษตร เช่นพันธุ์ ปุ๋ย สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช รายละเอียดไม่เกิน 5 ไร่ เป็นระยะเวลา 3 ปีวงเงิน 45,000 บาท/ครัวเรือน แบ่งเป็น ปีแรก ไร่ละ 5,000 บาท ปีต่อมาไร่ละ 3,000 บาทและปีสุดท้ายไร่ละ 1,000 บาท และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ผ่าน ธ.ก.ส. ในอัตรา 5 % ต่อปี โดยชาวนาจ่าย 2 % รัฐสมทบร้อยละ 3 % ไม่เกินครัวเรือนละ 30,000 บาทระยะเวลากู้ 3 ปี เพื่อจัดหาแหล่งน้ำในไร่นา

“โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว จะสามารถเริ่มดำเนินการได้ปีเพาะปลูกข้าวนาปี 2558/59 ประมาณเดือน พฤษภาคม 2558 หากโครงการดำเนินไปได้ตามแผนที่วางไว้ โครงสร้างชาวนาไทยจะปรับเปลี่ยน 6 ประเภท โดยมีรายได้เป็นตัวชี้วัด ชาวนาไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน”

สำหรับโครงสร้างชาวนาไทยที่จะปรับเปลี่ยนไป มีดังนี้ 1.ชาวนาที่ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวในพื้นที่นาไม่เหมาะสมไปปลูกอ้อย จะมี 35,000 ครัวเรือน จำนวน 7 แสนไร่

2.ชาวนาเปลี่ยนเป็นกิจกรรมทางเลือกในพื้นที่ 1.24 ล้านไร่ทำให้พื้นที่นาไม่เหมาะสมลดลง 4 แสนไร่ ในจำนวนนี้จะมียาได้เพิ่มขึ้น 10,000บาท/ไร่/ปี หรือ 50,000 บาท/ครัวเรือน โดยรายได้จำนวนนี้ยังไม่รวมรายได้ที่เกิดจากการปลูกข้าวที่ยังทำอยู่

3.ชาวนาที่ลดพื้นที่การผลิตข้าวนาปีละ 2 ล้านไร่ผลผลิตข้าวลดลงไม่ต่ำกว่าปีละ 0.89 ล้านตันข้าวเปลือก รวม 3 ปีพื้นที่ 6 ล้านไร่ ผลผลิต 2.67ล้านตันข้าวเปลือกและชาวนามีรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายผลผลิตหมุนเวียนโดยมีกำไรเฉลี่ย1,000 บาท/ไร่

4.ชาวนาไม่ต่ำกว่า 25,000 ครัวเรือน ในพื้นที่ 2.5แสนไร่สามารถผลิตข้าวตลาดเฉพาะที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 141,750 ตันพื้นที่ 0.25 ล้านไร่ ผลผลิตข้าว 567 กก./ไร่ คิดเป็นมูลค่า3,543 ล้านบาทหรือ 25,000 บาท/ตันสามารถจำหน่ายได้ราคาสูงกว่าข้าวทั่วไป 2 เท่า 5.ชาวนาไม่ต่ำกว่า 1.3 แสนครัวเรือน สามารถผลิตข้าวคุณภาพดี 0.59ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้น 0.06 ล้านตันข้าวเปลือกคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 720 ล้านบาทหรือราคา 12,000บาท/ตัน

นอกจากนี้ต้นทุนการผลิตจะลดลง 2,000บาท/ตัน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,080 ล้านบาท และ 6.ศูนย์ข้าวชุมชน 1,000 แห่งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาข้าวสามารถผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ไม่ต่ำกว่า20,000 ตันนำไปปลูกได้ในพื้นที่ 1.3 ล้านไร่

ที่มา นสพ.มติชน

oo

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-26 ธ.ค. 2557 มีจำนวน 195,747 ตัน มูลค่า 93.618 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 63.8% และมูลค่าลดลง 33.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 540,378 ตัน มูลค่า 138.523 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-26 ธ.ค. 2557 มีจำนวน 6.036 ล้านตัน มูลค่า 2.656 พันล้านเหรียญสหรัฐฯโดยปริมาณลดลง 10% และมูลค่าลดลง 4.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 6.71 ล้านตัน มูลค่า 2.785 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB)

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) ตั้งเป้าส่งออกในปี 2558 นี้ไว้ที่ 7-7.5 ล้านตัน ซึ่งรวมทั้งปริมาณส่งออกอย่างเป็นทางการที่ผ่านทางเรือและปริมาณส่งออกอย่างไม่เป็นทางการที่ผ่านทางแนวชายแดนที่ติดกับประเทศจีน โดยคาดว่าในปีนี้จะมีการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนประมาณ 2.4 ล้านตัน (ทั้งที่ผ่านทางชายแดนและส่งไปทางเรือ) ประเทศอินโดนีเซียประมาณ 1 ล้านตัน มาเลเซียประมาณ 0.5-1.1 ล้านตัน ฟิลิปปินส์ประมาณ 1.5 ล้านตัน

ในปี 2557 ที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกประมาณ 7.5 ล้านตัน โดยเป็นปริมาณส่งออกอย่างเป็นทางการที่ผ่านทางเรือประมาณ 6.5 ล้านตัน และปริมาณส่งออกอย่างไม่เป็นทางการที่ผ่านทางแนวชายแดนที่ติดกับประเทศจีนประมาณ 1 ล้านตัน

สมาคมอาหารเวียดนาม คาดการณ์ด้วยว่า ในปี 2558 จะเป็นปีที่ยากลำบากมากสำหรับผู้ส่งออกข้าวของเวียดนามซึ่งจะต้องเผชิญต่อการแข่งขันดุเดือดจากไทยที่เป็นคู่แข่ง เพราะไทยมุ่งฟื้นตลาดข้าวดั้งเดิมทั้งในแอฟริกาและขยายตลาดในเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และจีน

สื่อท้องถิ่นรายงานว่า การส่งออกข้าวของเวียดนามภายใต้ข้อตกลงระหว่างรัฐบาล (G to G) ในปี 2558 มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมีการแข่งขันที่รุนแรงกับประเทศผู้ส่งออกที่สำคัญ เช่น ไทย และอินเดีย

ผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอาหารภาคใต้ (Vinafood 2) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจส่งออกข้าว เปิดเผยว่า โดยปกติแล้วเวียดนามส่งออกข้าวแบบ G to G ไปยังจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ และคาดการณ์ว่าความต้องการข้าวของประเทศดังกล่าวในปีหน้ามีประมาณ 2.5 ล้านตัน แต่ปัจจุบันยังไม่มีการเซ็นสัญญานำเข้าข้าวกับผู้ส่งออกของเวียดนาม นอกจากนี้ยังระบุว่า เป้าหมายการส่งออกในปีหน้าของเวียดนามคาดการณ์ได้ยาก เนื่องจากความไม่แน่นอนของตลาดจีน โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เวียดนามพึ่งพาตลาดจีนมากเกินไป และในปี 2558 จีนตกลงที่จะซื้อข้าว 2 ล้านตัน จากไทย และ 1 ล้านตัน จากเมียนมาร์

เจ้าหน้าที่ของ Vinafood 2 ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันเวียดนามยังมีปริมาณการส่งออกไปยังประเทศในทวีปแอฟริกา ซึ่งมีความต้องการนำเข้าข้าวปีละ 14 ล้านตัน ไม่มากนัก โดยเวียดนามมีบทบาทน้อยมากในตลาดแอฟริกาตะวันออก เช่น กานา และไอวอรีโคสต์ เนื่องจากความหลากหลายของชนิดข้าวในตลาดข้าวขาวซึ่งทำให้ความสามารถในการแข่งขันของเวียดนามลดลง

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่าในปีการตลาด 2014/15 (ม.ค.-ธ.ค.) เวียดนามจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 28.25 ล้านตันข้าวสาร หรือประมาณ 45.2 ล้านตันข้าวเปลือก และจะมีการส่งออกข้าวประมาณ 6.7 ล้านตัน

[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)

กัมพูชา

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (The Secretariat of One Window Service for Rice Export; SOWS-REF) รายงานว่าในเดือน ธ.ค. 2557 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าว 51,136 ตัน เพิ่มขึ้น 9.2% เมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค. ปีที่ผ่านมาที่ส่งออก 46,847 ตัน โดยในปี 2557 (ม.ค.-ธ.ค.) กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 387,061 ตัน เพิ่มขึ้น 2.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 378,856 ตัน ในปี 2556 สำหรับชนิดข้าวที่กัมพูชาส่งออกในปี 2557 ประกอบด้วย ข้าวหอมในกลุ่ม Jasmine Rice (PML/PRD) จำนวน 145,923 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่นๆ (Fragrant rice) เช่น Senkraob, Neangsauey, Neang Malis, Somaly, Organic rice จำนวนรวม 64,671 ตัน (ข้าวหอมทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วน 54.4% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด) ข้าวขาว (long grain white rice) และข้าวขาวชนิดพิเศษ (Premium white) ได้แก่ Ginger/Neang Khon จำนวนรวม 157,417 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 40.7% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด) และข้าวหนึ่งจำนวน 19,050 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 4.9% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด)

ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในปี 2557 ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เช่น ฝรั่งเศสจำนวน 70,077 ตัน ประเทศโปแลนด์จำนวน 55,938 ตัน เนเธอร์แลนด์ 32,024 ตัน เบลเยียม 18,515 ตัน เป็นต้น สำหรับประเทศในเอเชียที่นำเข้าข้าวจากกัมพูชานั้น อาทิเช่น มาเลเซีย 48,120 ตัน และจีน 48,980 ตัน เป็นต้น

นายกรัฐมนตรีกัมพูชาเปิดเผยว่า ปัญหาศักยภาพการสีข้าวและการขาดแคลนด้านเงินทุนเป็นอุปสรรคต่อกัมพูชาในการบรรลุเป้าหมายการส่งออกข้าวให้ได้ 1 ล้านตัน ภายในปี 2558 ซึ่งระดับการส่งออกในปัจจุบัน กัมพูชาไม่สามารถส่งออกข้าวให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2553

ทั้งนี้ นายกฯ ระบุเพิ่มเติมว่า รัฐบาลกัมพูชาล้มเหลวในการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมสีข้าว โดยศักยภาพของอุตสาหกรรมสีข้าวในปัจจุบันต่ำกว่าศักยภาพการผลิต และรัฐบาลไม่กล้าที่จะจัดซื้อข้าวเพิ่มเติมจากเกษตรกรเพื่อการส่งออก เนื่องจากขาดแคลนสถานที่จัดเก็บ ซึ่งทำให้กัมพูชาต้องสูญเสียคำสั่งซื้อข้าวในช่วงที่ผ่านมา เกษตรกรถูกบังคับให้ขายข้าวให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งส่วนใหญ่ลักลอบขายข้าวตามชายแดน

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของสภาพัฒนาแห่งกัมพูชา (Council Development for Cambodia: CDC) พบว่า การลงทุนด้านอุตสาหกรรมสีข้าวจำนวนมากอยู่ระหว่างการดำเนินการ และหากเสร็จสิ้นแล้วจะช่วยให้กัมพูชาเพิ่มศักยภาพในการส่งออกข้าวได้

ด้านประธานสหพันธ์ข้าวแห่งกัมพูชา (Cambodia Rice Federation: CRF) เห็นด้วยกับข้อคิดเห็นของนายกฯ เกี่ยวกับเป้าหมายการส่งออก และระบุว่า สหพันธ์ฯ พยายามที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวในประเทศ และอยู่ระหว่างพิจารณาสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมในการจัดซื้อและสต็อกข้าวเป็นจำนวนมาก เพื่อไม่ให้เกิดการจัดหาข้าวสำหรับการส่งออกขาดช่วง นอกจากนี้สหพันธ์ฯ พยายามที่จะเปิดตลาดส่งออกใหม่เพื่อบรรลุเป้าหมายการส่งออกข้าวของประเทศ

ล่าสุดกัมพูชาจัดตั้งธนาคารข้าวเปลือก (Paddy Rice Bank) เพื่อจัดหาข้าวให้แก่โรงสีและผู้ส่งออก นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังให้ความช่วยเหลือด้านการเงินประมาณ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือประมาณ 9,793 ล้านบาท) เพื่อสนับสนุนการยกระดับระบบพื้นฐานของอุตสาหกรรมข้าว อาทิ โกดังข้าว และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ที่มา Oryza.com

เมียนมาร์

ผู้ช่วยเลขาธิการสหพันธ์ข้าวแห่งเมียนมาร์ (Myanmar Rice Federation: MRF) คาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ 2557/58 (เมษายน 2557 – มีนาคม 2558) เมียนมาร์จะส่งออกข้าวประมาณ 1.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.2 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยในช่วง 8 เดือนแรก (เมษายน – พฤศจิกายน 2557) เมียนมาร์ส่งออกข้าว 799,600 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 455,800 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 75% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การส่งออกข้าวของเมียนมาร์ในช่วงเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน ที่ผ่านมามีชะลอตัว เนื่องจากทางการเงินสั่งห้ามการนำเข้าผ่านชายแดนทางตอนเหนือของเมียนมาร์ ซึ่งถึงแม้ว่าการส่งออกข้าวดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของเมียนมาร์ แต่ทางการเงินระบุว่า การนำเข้าข้าวผ่านชายแดนทางตอนเหนือของเมียนมาร์ผิดกฎหมาย เนื่องจากเงินและเมียนมาร์ไม่มีข้อตกลงการส่งออกและนำเข้าข้าวระหว่างกันอย่างเป็นทางการ ที่ผ่านมามีการเจรจาระหว่างเมียนมาร์เปิดการเจรจากับจีนเพื่อจัดทำข้อตกลงด้านการค้าระหว่างกัน โดยระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางการเงินให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำเข้าข้าวจากเมียนมาร์ประมาณ 1 ล้านตัน ผ่านการค้าชายแดนในปี 2558

ด้านผู้ช่วยเลขาธิการ MRF เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ทางการเงินเริ่มผ่อนปรนการนำเข้าข้าวผ่านการค้าชายแดนของเมียนมาร์ภายหลังการเจรจาดังกล่าว และคาดหวังว่าเมียนมาร์จะสามารถส่งออกได้เพิ่มขึ้นในอีก 3 เดือนข้างหน้า โดยในเดือนธันวาคม เมียนมาร์คาดการณ์ว่าจะส่งออกข้าวอย่างเป็นทางการไปยังจีนทั้งหมด 200,000 ตัน ในจำนวนนี้เป็นข้าวที่ส่งออกผ่านการค้าชายแดน จำนวน 100,000 ตัน

ผู้ช่วยเลขาธิการ MRF กล่าวกับสื่อท้องถิ่นว่า การส่งออกข้าวไปยังยุโรปและแอฟริกาเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน และปัจจุบันรัฐบาลเมียนมาร์อยู่ระหว่างเจรจากับประเทศต่างๆ เพื่อขยายตลาดส่งออกข้าว ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนด

เป้าหมายส่งออกข้าวให้ได้ 3 ล้านตัน ภายใน 2-3 ปี และให้ความสำคัญกับข้าวเป็นลำดับแรก ในยุทธศาสตร์ส่งออกของประเทศ (National Export Strategy) ซึ่งจะเผยแพร่ในเดือนมกราคม 2558

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่า ในปีการตลาด 2557/58 (มกราคม – ธันวาคม 2558) เมียนมาร์ผลิตข้าว 18.98 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 12.15 ล้านตันข้าวสาร และส่งออกข้าวประมาณ 1.4 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

อินโดนีเซีย

องค์การสำรองอาหารแห่งชาติ (The State Logistics Agency; Bulog) ตั้งเป้าไว้ว่าในปี 2015 นี้ จะไม่ต้องนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวในปีนี้จะได้ผลดีโดยที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าของผลผลิตข้าวเปลือกในปีนี้ได้ไว้ที่ 73.4 ล้านตัน หรือประมาณ 48.44 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งหากอินโดนีเซียสามารถผลิตข้าวได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ ก็มีความเป็นไปได้ที่จะไม่ต้องมีการนำเข้าข้าวในปี

ทั้งนี้ การคาดการณ์ผลผลิตข้าวที่จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในปีนี้จะช่วยให้ Bulog สามารถจัดหาข้าวได้ประมาณ 3.2 ล้านตัน และจะเป็นการรับประกันว่า Bulog จะมีข้าวสำรองประมาณ 2 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับใช้ในโครงการปันส่วนอาหารสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อย (government's 'rice for the poor' (Raskin) program) โดยในขณะนี้ Bulog มีสต็อกข้าวอยู่ประมาณ 1.7-1.8 ล้านตัน

ในปี 2014 ที่ผ่านมา Bulog สามารถจัดหาข้าวได้ประมาณ 2.77 ล้านตัน ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ที่ 3.2 ล้านตัน ทำให้ต้องมีการนำเข้าข้าวจากประเทศไทยและเวียดนามประมาณ 425,000 ตัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่าในปีการตลาด 2014/15 (ม.ค.-ธ.ค.) อินโดนีเซียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 36.5 ล้านตันข้าวสาร หรือประมาณ 57.48 ล้านตันข้าวเปลือก และจะมีการนำเข้าข้าวประมาณ 1.3 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

ญี่ปุ่น

เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบการปลูกข้าวในจังหวัดฟุกุชิมะ ของญี่ปุ่น รายงานว่า ข้าวจากฟุกุชิมะ ผ่านการตรวจสอบกัมมันตภาพรังสีเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เกิดภัยอะกิบะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เมื่อปี 2554 โดยข้าวประมาณ 360,000 ตัน หรือคิดเป็นปริมาณเกือบทั้งหมดของการเก็บเกี่ยวในปีที่ผ่านมา ไม่พบว่ามีกัมมันตภาพรังสีเกินระดับ 100 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม ตามที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งในช่วงสามปีที่ผ่านมา ปริมาณข้าวที่ไม่ผ่านการตรวจสอบกัมมันตภาพรังสีลดลงอย่างต่อเนื่อง ชี้ให้เห็นว่า ทางการฟุกุชิมะแก้ปัญหาได้ถูกต้อง

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

อินเดีย

การส่งออกข้าวของอินเดียในปีการตลาด 2013-14 (1 ตุลาคม 2013 – 30 กันยายน 2014) ที่ผ่านมามีปริมาณ 10.15 ล้านตัน โดยแบ่งเป็นข้าวบาสมาดิ 3.51 ล้านตัน และข้าวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 6.64 ล้านตัน

การส่งออกข้าวของอินเดียในปีการตลาดปัจจุบัน (ช่วง 2 เดือนแรก) หรือปีการตลาด 2014-15 (1 ตุลาคม 2014 – 30 กันยายน 2015) ส่งออกไปแล้ว 1.413 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวบาสมาดิ 537,000 ตัน และข้าวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 876,000 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีการตลาดก่อนหน้า 7.53% แต่การส่งออกข้าวในเดือนพฤศจิกายน 2014 ที่ผ่านมามีปริมาณสูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า 42.33% โดยการส่งออกข้าวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีปริมาณ 662,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า 54.31% ส่วนข้าวบาสมาดิมีการส่งออก 303,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า 21.69% โดยมีอิหร่านเป็นผู้ซื้อข้าวบาสมาดิรายใหญ่ที่สุดในเดือนพฤศจิกายน 2014 ด้วยปริมาณประมาณ 75,000 ตัน รองลงมาคือ ซาอุดีอาระเบีย ด้วยปริมาณ 45,000 ตัน

ทั้งนี้บริษัทวิจัย Agriwatch คาดว่าการส่งออกข้าวของอินเดียในปีการตลาด 2014-15 น่าจะลดลงประมาณ 11% จากปีการตลาดก่อนหน้าเหลือประมาณ 9 ล้านตัน

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India ; FCI) รายงานว่า การจัดซื้อข้าวโดยรัฐบาล ในปีการตลาด 2014-15 จนถึง ณ วันที่ 5 มกราคม 2015 มีปริมาณรวม 15.14 ล้านตัน ลดลงประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยรัฐที่มีการจัดซื้อข้าวมากที่สุดในช่วงต้นปีการตลาดนี้คือ รัฐ Punjab ปริมาณ 7.78 ล้านตัน รองลงมา คือ รัฐ Haryana ปริมาณ 1.995 ล้านตัน ทั้งนี้ในปี 2014-15 นี้ รัฐบาลตั้งเป้าจัดหาข้าวจำนวน 30.05 ล้านตัน โดยเมื่อปี 2013-14 ที่ผ่านมา รัฐบาลจัดหาข้าวได้ประมาณ 31.86 ล้านตัน จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 34.29 ล้านตัน

ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2014 รัฐบาลอินเดียมีปริมาณสำรองข้าวอยู่ที่ 21.57 ล้านตันซึ่งเป็นปริมาณที่อยู่ในระดับสูงเกินกว่ามูลค่าที่กันชนขั้นต่ำอยู่มาก

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (The Iraq Trade Ministry) ได้ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งทางการอิรักได้ตกลงซื้อข้าวจำนวน 70,000 ตัน โดยซื้อข้าวจากอาร์เจนติน่าจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 675 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF free out) และข้าวจากบราซิลจำนวนรวม 40,000 ตัน ในราคา 669 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out)

ในการประมูลครั้งนี้ได้มีการยื่นเสนอข้าวจากไทยจำนวนรวม 222,000 ตัน ในราคา 460.4-472 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF free out) ข้าวจากเวียดนามจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 517 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF free out) ข้าวจากสหรัฐจำนวนรวม 105,000 ตัน ในราคา 624 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out) - 647 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF free out) ข้าวจากอาร์เจนติน่าจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 675 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF free out) ข้าวจากบราซิลจำนวนรวม 70,000 ตัน ในราคา 669 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out) - 697 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF free out) และข้าวบาสมาดิของอินเดียจำนวนรวม 60,000 ตัน ในราคา 900-1,150 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF free out)

ที่มา Riceonline.com

T R E E A